



# อาชญากรรมออนไลน์ยังชุก ภัยร้ายที่รัฐบาลต้องเร่งแก้!!

ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง สำหรับ “อาชญากรรมทางออนไลน์” ที่ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง!!

แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเร่งแก้ปัญหา แต่ดูเหมือนว่ายังไม่เป็นที่พอใจของผู้นำรัฐบาลที่ชื่อ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ต้องออกมาบัญชาการชัดเจนในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้มีผลงานชัดเจนใน 30 วัน!!

## 1 เดือนเสียหาย 4 พันล้านบาท

เมื่อย้อนดูสถิติการแจ้งความออนไลน์ของประชาชนในเดือน มี.ค. 67 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ [www.thaipoliceonline.com](http://www.thaipoliceonline.com) มีทั้งสิ้น 26,507 เรื่อง มูลค่าความเสียหายรวม 4,647,605,683 บาท เฉลี่ย 149,922,764 บาทต่อวัน!! ขณะที่ผลการอายัดบัญชี จำนวน 28,233 บัญชี ยอดขออายัด จำนวน 1,084,534,377 บาท แต่อายัดได้ จำนวน 588,166,925 บาท เมื่อแบ่งประเภทคดีออนไลน์ที่มีการแจ้งความมากที่สุด 5 อันดับแรกนั้น อันดับ 1. หลอกหลวงซื้อขายสินค้า หรือบริการ (ไม่เป็นขบวนการ) มูลค่าความเสียหาย 1,012,114,930 บาท 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ มูลค่าความเสียหาย 466,096,930 บาท 3. หลอกให้กู้เงิน มูลค่าความเสียหาย 112,960,804 บาท 4. หลอกให้ลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัล มูลค่าความเสียหาย 1,119,439,292 บาท และ 5. Call center มูลค่าความเสียหาย 289,775,739 บาท

## ไอโอซี 1441 แก้ปัญหา

กระทรวงดีอี โดย “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” หลังเข้ารับตำแหน่ง ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม



ออนไลน์ หรือศูนย์ไอโอซี 1441 โดยหวังให้เป็นหน่วยงานที่สามารถแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ หรือ วัน สตีป เซอร์วิส ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 จนถึง 5 เม.ย. 67 ปรากฏว่ามีสายโทรฯ เข้า 1441 จำนวน 523,297 สาย เฉลี่ยต่อวัน 3,333 สาย มีการระงับบัญชีธนาคาร จำนวน 102,925 บัญชี หรือเฉลี่ยต่อวัน 895 บัญชี มีการระงับบัญชีตามประเภทคดีสูงสุด 5 ประเภท คือ หลอกหลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 30,858 บัญชี คิดเป็น 29.98% หลอกหลวงหารายได้พิเศษ 22,001 บัญชี คิดเป็น 21.38% หลอกหลวงลงทุน 18,602 บัญชี คิดเป็น 18.07% หลอกหลวงให้กู้เงิน 8,616 บัญชี คิดเป็น 8.37% หลอกหลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล 6,777 บัญชี คิดเป็น 6.58% และคดีอื่น ๆ 16,071 บัญชี คิดเป็น 15.62% และยอดการอายัดบัญชี (1 พ.ย. 66-31 มี.ค. 67) ข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์นั้น ยอดขออายัด 8,185,327,516 บาท ยอดอายัดได้ 3,917,696,373 บาท คิดเป็น 47.86 % จากตัวเลขสถิติดังกล่าว ถือว่ายอดเงินอายัดได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

## ด้วยโอกาสสงกรานต์

อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาล “สงกรานต์” ก็ยังมีภัยออนไลน์ที่ยังต้องเฝ้าระวังเมื่อ “มิจลาซีพออนไลน์” จะอาศัยเหตุการณ์ช่วงเทศกาลในการหลอกเหยื่อ โดยศูนย์เอไอซี 1441 พบว่า มีประชาชนได้ตั้งข้อป็นนินทาเพื่อใช้เล่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย คือ เฟซบุ๊ก เมื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่สามารถติดต่อร้านค้าได้ หรืออีกกรณีคือประชาชนได้สั่งซื้อ “เสื้อลายดอก” เพื่อที่จะนำมาขายหารายได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก โดยทางร้านแจ้งราคาสินค้าพร้อมขนส่งฟรี และให้ผู้เสียหายโอนเงินจำนวนเต็ม เมื่อหลงเชื่อได้โอนเงินจำนวนเต็มไป แต่ภายหลังไม่สามารถติดต่อเพจร้านค้าได้อีก!?

“วงศ์อะเคือ บุญศล” โฆษกกระทรวงดิจิทัล บอกว่า ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนส่วนใหญ่เตรียมตัวจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในเทศกาลดังกล่าว คือยังคงพบว่ามีการหลอกลวงประชาชนจากมิจลาซีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ จึงขอเตือนภัยให้ประชาชนระมัดระวังการหลอกลวงดังกล่าวที่มีในหลากหลายรูปแบบ จึงขอให้สังเกตและงดรับสายจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย ไม่พูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักที่เข้ามาทักทายและขอเป็นเพื่อนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ลงทุนแล้วเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง หรือเร่งรัดให้ตัดสินใจลงทุน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจลาซีพ

### ภัยจากคิวอาร์โค้ด

ขณะเดียวกันทาง แคสเปอร์สกี บริษัทผู้นำด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก ก็ได้ออกมาเตือนภัยไซเบอร์จากคิวอาร์โค้ดช่วงสงกรานต์ โดยระบุว่าคิวอาร์โค้ดทำหน้าที่เหมือนกับบาร์โค้ด เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำแบบสอบถาม สมัครรับโปรโมชันส่วนลด ดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช็กอินที่โรงแรม เข้าถึงเว็บไซต์ และกดติดตามโซเชียลมีเดีย เพราะการยื่นสมาร์ตโฟนเพื่อสแกนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่นั่นง่ายกว่าการป้อน URL ที่ยาวมาก แต่ความสะดวกสบายนี้ได้ซ่อนข้อเสียที่ร้ายแรงไว้!

ทั้งนี้จากลิงก์ปกติ ผู้ใช้สามารถตรวจพบ “ก๊ับดักอันตราย” ได้ด้วยตาเปล่าและไม่หลงกลดลิ่งกันั้น เช่น พบว่าการพิมพ์ผิด หรืออักขระเพิ่มเติมใน URL ของเว็บ การเปลี่ยนเส้นทางไปเว็บอื่นที่ซ่อนอยู่ โดเมนที่ผิดปกติ เป็นต้น แต่คิวอาร์โค้ดอาจพาผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ปลอม ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดย



ประเสริฐ จันทร์รวงทอง

ไม่ได้ตั้งใจได้ โดยเฉพาะปัจจุบันสามารถพบเจอคิวอาร์โค้ดมากมายรอบตัว แต่อาจมีมิจลาซีพมีการแปะโค้ดปลอมแทนที่ โค้ดในป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ในที่สาธารณะต่าง ๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ จึงขอแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวัง สังเกตรูปแบบการกระทำที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย และตรวจสอบแอดเดรสของเว็บไซต์ภายในคิวอาร์โค้ดอย่างระมัดระวัง และไม่ควรรวดร้อนไหลดแอปผ่านคิวอาร์โค้ด และไม่ควรถูกติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่ใช่สตรีทที่เป็นทางการ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เป็นต้น

### 30 วันต้องเห็นผล

อย่างไรก็ตามปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทางกระทรวงดิจิทัลได้เร่งเครื่องแก้ปัญหาทั้งการออก 8 มาตรการ ให้มีผลงานชัดเจนใน 30 วัน ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้เบงกชาติและสมาคมเบงก นำบัญชีม้าออกจากระบบอย่างเร่งด่วน หากเกิดมีการนำบัญชีม้าไปใช้ก่อเหตุ สถาบันการเงินต้องร่วมรับผิดชอบ ขณะที่การแก้ไขปัญหาชิมม้า ก็ให้ กสทช. กวดขันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ถือครองชิมการ์ด มากกว่า 100 ชิม และเร่งระงับชิมที่ไม่ลงทะเบียนหลังดำเนินการไปแล้วกว่า 8 แสนเลขหมาย พร้อมประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดน เรื่องเสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสายโทรศัพท์ที่ผิดปกติตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ทั้งหมดถือเป็นการใส่เกียรติ 5 เร่งปราบอาชญากรรมออนไลน์ ดัดช่องทางของ “โจรไซเบอร์” ในทุกช่องทาง โดยมีเป้าหมายลดความสูญเสียและการตกเป็นเหยื่อของประชาชน เป็น “เดิมพัน”.

ทีมเศรษฐกิจ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 เมษายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15689

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 81.27

Ad Value: 101,587.50

PRValue (x3): 304,762.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

## บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา...■■ การกระทำใดๆ ควรจะได้ทำด้วยเหตุผล ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงาน เพราะจะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้โดยถูกต้อง เทียบตรง และรวดเร็ว นอกจากนั้น จะต้องทำด้วยความสุจริต ไม่เบียดเบียน เบียดบัง หรือละเมิดผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยจากความลำบากยากยุ่ง และความวิตกกังวลที่สำคัญที่สุด จะต้องทำด้วยความเป็นบัณฑิตของตนเอง ได้แก่ทำด้วยความคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ว่าอะไรเป็นความเสื่อม อะไรเป็นความเจริญ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด ความสามารถพิจารณาให้เห็นจริงได้ดังนี้ จะทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจในอันที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง และงดเว้นสิ่งตรงข้ามทั้งหมด... (ความตอนหนึ่งจาก พระบรมราชาวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 กรกฎาคม 2514)...■■ กระแสปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ดังมากขึ้นทุก ๆ วัน ดังเสียงนายกรัฐมนตรียากที่จะปฏิเสธข่าวได้ ส่วนรัฐมนตรีที่น่าจะถูกปรับออกจากตำแหน่ง เช่น สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีกลาโหม ก็บอกเพียงสั้น ๆ ว่า ไม่ได้เสียดายตำแหน่ง แต่เสียใจที่ไม่ได้ทำงานต่อ (เป็นการตอบของนักการเมืองที่ไม่สามารถยื้อตำแหน่งไว้ได้)...■■ รัฐมนตรีบางคนแม้จะรู้แน่ชัดต้องหลุดจากตำแหน่ง แต่ก็ยังทำเป็นฝืนยมิไว้ก่อน เพราะยังงกคิดเอาเองว่า แม้จะหลุดจากตำแหน่งเดิม แต่ก็อาจจะได้ไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ ส่วนคำถามหลักๆ ที่ว่าแล้วเศรษฐาจะยอมคลายเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่ คำตอบก็น่าจะชัดเจนในกลุ่มคนที่ตามข่าวการเมืองว่า น่าจะต้องคลายเก้าอี้กระทรวงการคลัง เพราะเท่าที่เห็นเก้าอี้ตัวนั้นมาควบคู่กับเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ก็ชัดเจนแล้วว่าเศรษฐาไม่มีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่รัฐมนตรีคลัง แล้วยังเข้าไปทำงานในกระทรวงการคลังน้อยมาก จนข้าราชการในกระทรวงการคลังบอกว่ารับตำแหน่งไว้แบบก๊ก ๆ เท่านั้น แต่ไม่เคยเข้าไปทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน...■■ ส่วนคำถามที่ว่าแล้วจะมีนายกรัฐมนตรีใหม่แทนเศรษฐาหรือไม่ ตอบได้ ณ ขณะนี้ว่า เศรษฐาจะยังคงนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปก่อน เพราะนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วบินไปไหนต่อไหนได้แสนสบาย เนื่องจากไม่ต้องดูแลงานในฐานะนายกรัฐมนตรี เพราะมีนายกรัฐมนตรีตัวจริงคอยบัญชาการและซักไซอยู่เบื้องหลังเศรษฐา ส่วนเรื่องทีบอกว่าจะไปนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแทนสุทิน ก็มีผู้วิพากษ์ว่า เศรษฐาก็จะไปเป็นหุ่นเชิดอีกตามเคย เพราะไม่เชื่อว่าเศรษฐาบริหารกระทรวงกลาโหมได้ แต่ที่แอบทรวงอิงกว่าคือไม่เชื่อว่าเศรษฐาจะบริหารกระทรวงอะไรได้เลยแม้แต่กระทรวงเดียว เพราะทุกวันนี้มีสถานการณ์เป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้น...■■ นักโทษชายทักษิณ ชินวัตร ยังคงพยายามแสดงอิทธิฤทธิ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยลี้มไปว่าตนเองเพิ่งเล่นละครรับบทผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ใกล้ตาย ทุกวันนี้สาธารณสุขชนจะพบเห็นว่านักโทษชายทักษิณไม่มีเก้าอี้ของผู้ป่วยใกล้ตาย ตามที่หน่วยราชการบางแห่ง โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมอ้างว่าเขาคือคนป่วยขั้นวิกฤตที่ใกล้ตาย จึงต้องออกจากคุกไปอยู่นอกคุก ล่าสุดเห็นการเล่นเกมการเมืองจากนักโทษรายนี้ในประเด็น PM2.5 ที่รุมเร้าประเทศไทยอย่างหนักหน่วง โดยมองว่า PM2.5 ที่เล่นงานไทยอย่างหนักมาจากการเผาป่าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อเอ่ยถึงข้าวโพดที่ถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 เมษายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15689

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 81.27

Ad Value: 101,587.50

PRValue (x3): 304,762.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ก็ทำให้เจ้าสาวอาหารสัตว์บางรายเกิดความสับสนโดยพลัน นอกจากนั้น นักโทษชายทักษิณยังบอกว่าจะต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า เจ้าสาวอาหารสัตว์จะตอบโต้แก่กรมการเมืองของนักโทษชายทักษิณอย่างไร แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ไม่ต้องไม่ลืมนะว่า PM2.5 ที่รุมเร้าไทยอย่างหนักเกิดมาจากการเผาป่าเพื่อปลูก ข้าวโพดสำหรับทำอาหารสัตว์จริงๆ แต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่าในประเทศไทยก็เผากันเป็นประจำ...■■■ ในขณะที่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรีได้ใช้รถไฟฟ้าสาย สีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) มาประมาณครึ่งปี แม้จะต้องเจอปัญหาสิ่งของร่วงหล่น จากแรงรถไฟฟ้าในบางครั้งก็ตาม แต่คนที่ใช้บริการก็บอกว่ารถไฟฟ้าสายนี้ช่วยร่นระยะเวลาการอยู่บนท้องถนนได้มาก ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลำโรง-ลาดพร้าว) ที่ แล่นไปจนถึงสมุทรปราการ ที่เปิดให้บริการมาประมาณ 1 ปี แล้วยังมีปัญหาคล้ายๆ กับรถไฟฟ้าสีชมพู ก็มีสิ่งของร่วงหล่นมาจากแรงรถไฟในบางวัน แต่ก็สามารถ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดสาคับบนท้องถนนได้พอสมควร ส่วนในช่วง ต้นปี 2568 ก็คาดว่าจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย สถานีศรีรัช เมืองทองธานี โดยส่วนนี้มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีสองสถานีคือ สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี และ สถานีทะเลสาบ เมืองทองธานี เส้นทางต่อขยายนี้เอกชนลงทุน ก่อสร้างเองทั้งหมด วงเงิน 3,379 ล้านบาท ส่วนรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2571...■■■ ด้วยเหตุที่อากาศ ในเมืองไทยร้อนมากๆ จนแทบทำให้คนที่ต้องอยู่กลางแจ้ง หลอมละลาย ดังนั้น จึงทำให้เครื่องดื่มบางชนิดขายดีมาก เพราะยิ่งร้อนก็ยิ่งต้องดื่ม ถ้าสุดมีข้าวผลกำไรงดงาม จากอิชิตัน กรุ๊ป คาดการณ์ว่าจะได้กำไรสุทธิช่วงไตรมาส 1/2567 สูงสุดในรอบ 10 ปี โดยคาดผลกำไรที่ 338 ล้านบาท บริษัทบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณา มากนัก และไม่มีการทำแคมเปญแบบยักษ์ใหญ่ด้วย จึงสามารถ ลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้อย่างน่าพอใจ โดยหันไปเน้นผ่าน ช่องทาง online มากขึ้น ผสมกับการใช้ KOL (key opinion leader) หรือผู้นำด้านความคิดคนสำคัญ โดยเน้นผ่านคนมี ชื่อเสียง หรือดารา และ influencer...■■■ จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน สินค้าหลายชนิดไม่นิยมซื้อโฆษณาผ่านสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง และทีวี แต่ หันไปซื้อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และจ้าง influencer แต่ เมื่อเวลาสินค้าเหล่านั้นมีปัญหาหนัก ๆ ก็จะต้องวิ่งกลับไป ขอบให้สื่อฯ หลักช่วยแก้ข่าวให้ เรียกได้ว่าเห็นคุณค่าของ สื่อฯหลักเมื่อสินค้าของตนเองประสบกับปัญหาวิกฤต...■■■ พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ที่มีความเห็นค้านการรวม กิจการระหว่าง True กับ DTAC เพราะเห็นว่าไม่เป็นคุณ ต่อสาธารณชนผู้ใช้บริการ และน่าจะเป็นคนที่ไม่เป็นที่ปลื้มปริ่ม ของประชาชน กสทช. สรรณ บุญไชยพิทยกุล จนถึงขนาด คนใน กสทช. รู้กันทั้งหมดว่า สรรณไม่ปลื้มพิรงรองมากที่สุด หากกำลังได้คงเขี่ยออกไปนานแล้ว แต่ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า พิรงรองอาจจะถูกอำนาจบางอย่างเพื่อให้พิรงรองต้องยุติการทำ หน้าที่ โดยเป็นตามวัตถุประสงค์บางประการของนายทุนใหญ่ บางราย เรื่องแบบนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ตกกลงแล้ว กสทช.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 เมษายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15689

Col.Inch: 81.27

Ad Value: 101,587.50

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 304,762.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ยูคินี่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะหรือตามคำสั่งของนายทุนบางราย...■■ นักวิเคราะห์สถานการณ์โลกยังคงจับตามองการตอบโต้กันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล โดยสำนักข่าว CNN รายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงจรวดหลายสิบลูกจากเขตแดนของตนเองเพื่อหวังโจมตีอิสราเอล แต่จรวดทั้งหมดถูกจัดการได้ก่อนจะทำความเสียหายให้กับอิสราเอล โดยทางการอิสราเอลสามารถส่งเครื่องทำลายจรวดออกไปทำลายได้ก่อนที่จรวดจะเข้าสู่เขตน่านฟ้าของอิสราเอล โดยกองทัพอิสราเอลบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลตรวจจับจรวดของอิหร่านได้ ขณะเดียวกันทางการอิสราเอลได้ตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลสถานการณ์สงคราม (war cabinet) เพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่าน โดยคณะรัฐมนตรีที่ดูแลสถานการณ์สงครามของอิสราเอลประกอบด้วย เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ส่วนอีกสองคนคือ โยฟวี กอลแลนที่ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และเบนนี เคนทซ์ จากกระทรวงกลาโหมเช่นกัน...■■ การยิงจรวดโจมตีอิสราเอล โดยอิหร่านทำให้สายการบินที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าของอิสราเอล จอร์แดน อิรัก ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบิน และบางสายการบินก็ต้องปรับเส้นทางการบิน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยสายการบินยูไนเต็ดประกาศว่ากำลังเฝ้าจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประเด็นความปลอดภัยเป็นสำคัญ และต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนเที่ยวบินและเส้นทางการบินด้วย...■■

ธุรกรรมกร